



ประกาศโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก”

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ ให้ใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถอธิบาย และตรวจสอบได้ โดยให้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน ทุกครั้งที่มีการประเมิน

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประเมินระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระวัฒน์ สิงห์ราช)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ข้าราชการ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
1	นางราตรี เสียงเสนาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ดีมาก
2	นางวัลภา เลคะฉันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
3	นางสาวขวัญใจ ประดา	เภสัชกรปฏิบัติการ	ดีมาก
4	นายภานุวัฒน์ แก่นกายศ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
5	นางสาวชยามล ไคร์นุ่นสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก
6	นางธารินี จันท์พวง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
7	นางเมตตา พากเพียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
8	นางปภาวรินทร์ บาทสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
9	นางราตรี โสมรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
10	นายกฤษดา ศรีภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
11	นายสุทธิยา เลคะฉันท์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	ดีมาก
12	นางสาวสุชาดา เจียรกุล	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	ดีมาก
13	นายธารินทร์ อินทะรุखा	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	ดีมาก
14	นางสาวเพชรลัดดา ดวงแก้ว	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	ดีมาก
15	นางสาวจุฑาทิพย์ จันทา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก
16	นายเด่นชัย โคสา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ดีมาก
17	นายสังวาน รัตนสุวรรณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ดีมาก

พนักงานราชการ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
1	นางสาวรำไพ งามวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ดีมาก

ลูกจ้างประจำ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
1	นายนิพนธ์ นาคำมูล	พนักงานขับรถยนต์	ดีมาก

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
1	นายสุพิศ ลาธุลี	พนักงานเกษตรพื้นฐาน	ดีมาก
2	นางหนูแดง บุญล้ำ	พนักงานประจำตึก	ดีมาก
3	นางสาวจิราภรณ์ ต้นสา	พนักงานซักฟอก	ดีมาก